



Ông Dijon DaCosta, Sr., *Chủ Tịch Hội Đồng*
 Bà Deirdre P. Pierce, *Phó Chủ Tịch*
 Bà Anna Hill
 Bà Whitney McGinniss
 Bà Allyson Gevertz
 Bà Vickie B. Turner
 Tiến Sĩ Joyce Morley

PHÁT HÀNH NGAY

16 Tháng Tám 2024

Liên Hệ:

Donald Porter, *Tiến Sĩ Giáo Dục (Ed.D.)*

678-481-4110

Carla Parker

404-734-1717

DCSD Mở Rộng Hệ Thống Phát Hiện Vũ Khí Đến Các Cơ Sở Thể Thao và Thêm Nhiều Trường Học

Tất Cả Các Trận Đấu Bóng Bầu Dục Mỹ Trên Sân Nhà Của DCSD Sẽ Sử Dụng Công Nghệ Bắt Đầu Từ Tối Nay

(STONE MOUNTAIN, GA)— DeKalb County School District (DCSD) nâng cao an ninh cho năm học 2024-25 bằng cách mở rộng hệ thống phát hiện vũ khí *Evolv Express®* đến nhiều địa điểm và khuôn viên trường hơn.

Công nghệ tiên tiến này, vốn đã được chứng minh là hiệu quả tại 41 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn Học Khu, hiện sẽ được triển khai tại năm sân vận động bóng bầu dục, sáu chương trình và trung tâm trung học phổ thông bổ sung, cũng như trụ sở chính của DCSD, Khu Phức Hợp Hành Chính & Giảng Dạy Robert R. Freeman tại Stone Mountain.

Bắt đầu từ mùa này, khách đến xem các trận bóng bầu dục và bóng rổ trên sân nhà của DCSD sẽ trải nghiệm sự an toàn và tiện lợi được nâng cao nhờ hệ thống Evolv. Được sử dụng rộng rãi tại các đấu trường thể thao chuyên nghiệp, địa điểm tổ chức hòa nhạc, trường học và các cơ sở công cộng khác, công nghệ tiên tiến này sử dụng công nghệ cảm biến mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo và phân tích địa điểm toàn diện để đảm bảo phát hiện chính xác và nhanh chóng mối đe dọa.

Cảnh Sát Trưởng của DCSD Tracey Whaley cho biết: "Điều mà mọi người thích nhất ở hệ thống phát hiện vũ khí EVOLV là nó cho phép mọi người đi qua mà không cần phải dừng lại, bỏ hết đồ khỏi túi và cạy xách, hoặc xếp hàng dài chờ đợi". "Chúng tôi có thể làm được điều này vì chúng tôi có đội ngũ nhân viên an ninh được đào tạo chuyên môn, những người đang giám sát các trạm theo thời gian thực và có thể nhanh chóng xác định và giải quyết bất kỳ mối đe dọa hoặc mối lo ngại tiềm ẩn nào".

Cảnh sát trưởng Whaley cũng nhắc nhở tất cả những người tham dự các sự kiện thể thao của DCSD rằng Học Khu sẽ tiếp tục thực thi [Chính Sách Túi Trong Suốt \(Clear Bag\)](#) của mình.

Việc mở rộng *Evolv Express®* là một phần trong cam kết liên tục của DCSD nhằm duy trì mục tiêu số một: Tạo ra và duy trì môi trường an toàn cho tất cả học sinh, nhân viên, gia đình và khách đến thăm.

XXX